

ĐẢNG BỘ HUYỆN GIỒNG TRÔM  
ĐẢNG ỦY XÃ MỸ THẠNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Mỹ Thạnh, ngày 13 tháng 7 năm 2018

Số 153-CV/ĐU

V/v thực hiện nghiêm Quy định số 76-QĐ/TW  
của Bộ Chính trị

Kính gửi: - Các đồng chí cấp ủy phụ trách chi bộ ấp;  
- Chi bộ các ấp.

Thực hiện Công văn số 675-CV/HU ngày 08/03/2017 của Huyện ủy về việc chỉ đạo tiếp tục quán triệt, thực hiện Quy định 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mỹ Thạnh đề nghị Chi bộ các ấp thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu, rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên nội dung Quy định 76-QĐ/TW ngày 15/06/2000 của Bộ chính trị “về đảng viên công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”, gắn với Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW ngày 14/10/2003 của ban Tổ chức Trung ương và Công văn số 2385-CV/TU ngày 04/03/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo tiếp tục quán triệt, thực hiện Quy định 76-QĐ/TW của Bộ chính trị nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, giúp từng đảng viên tự giác chấp hành nghiêm các nội dung của Quy định, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh không dự họp mặt.

2. Cán bộ Tổ chức-Văn phòng Đảng ủy thường xuyên cập nhật danh sách đảng viên được giới thiệu về sinh hoạt nơi cư, giúp Đảng ủy lập sổ theo dõi và nhận xét đối về tình hình đảng viên thực hiện nhiệm vụ và nghĩa vụ công dân nơi cư trú và nhận xét đảng viên giữ mối liên hệ nơi cư trú theo quy định.

3. Các đồng chí cấp ủy phụ trách chi bộ ấp có trách nhiệm theo dõi đảng viên được giới thiệu về nơi cư trú, định kỳ 6 tháng và cuối năm báo cáo Đảng ủy theo dõi, nhận xét.

4. Chi ủy chi bộ ấp cần quan tâm chọn thời gian phù hợp, tạo điều kiện để đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ, mỗi năm ít nhất 02 lần (nên mời vào kỳ họp chi bộ sơ kết 6 tháng và tổng kết năm, hoặc đại hội chi bộ). Sau mỗi lần họp mặt chi ủy báo cáo cấp ủy phụ trách chi bộ về tình hình đảng viên thực hiện nhiệm vụ và nghĩa vụ công dân nơi cư trú, để đảng ủy kịp thời phản ánh đến cấp ủy nơi công tác để theo dõi và có giải pháp chấn chỉnh.

Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị Chi bộ các ấp thực hiện nghiêm túc tinh thần công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời phản ánh về Đảng ủy (qua đ/c Hằng cán bộ Tổ chức) để trao đổi, hướng dẫn./.

